

# LE WATOSA

## A. MASCARA ULTRA FINE

Mascara bản cải tiến mới dành cho những cô gái trưởng thành, thanh lịch.

Các tông màu:

No.1801 Black Standard / No.1802 Blue Violet

Giá 2,600 yên(chưa thuế)



### Giới thiệu sản phẩm

Dù không có kẹp mi vẫn giúp mi cong và giữ nếp lâu. Làm mi dài và dày hơn. Mascara bản cải tiến mới dành cho những cô gái trưởng thành, thanh lịch.

Chứa nhiều sợi mi siêu nhỏ, cho bạn xuất hiện với làn mi dài mà vẫn tươi, nhẹ, tự nhiên. Mascara bám chắc vào mi như một lớp film mỏng bền vững với mồ hôi và dầu thừa.

Màu đen đậm, sắc nét và màu Blue violet cho makeup mắt đẹp.

### Chi tiết sản phẩm

★Khô nhanh và tạo ra một lớp màng cứng bảo vệ. Ngay cả với những người dùng lần đầu tiên, cũng làm cho mi cong rất đẹp.

★Bằng thiết kế chổi có phần curve nhẹ nhàng giúp dễ dàng làm cong mi, khi dùng nhiều lớp sẽ làm tăng độ cong của mi. Giữ mi cong đẹp suốt cả ngày dài.

★Dù chồng nhiều lớp nhưng vẫn giữ mi tươi mềm, không bị vón cục vì trong mascara có chứa những sợi mi nhỏ. Càng chồng thêm lớp, mi càng trở nên dày và bóng đẹp, thanh lịch. Bạn sẽ xuất hiện với làn mi dày đẹp đầy ấn tượng.

★Khác với những mascara cũng chứa những sợi mi nhỏ khác, những sợi mi này siêu mảnh và nhỏ. Cho bạn xuất hiện với làn mi dài mà vẫn tươi, nhẹ, tự nhiên giống như hàng mi vốn có của chính mình.

★Mascara bám chắc vào mi như một lớp film mỏng bền vững với mồ hôi và dầu thừa. Không bị chảy, lem ở dưới mắt, bền đẹp cả ngày.

★Vì mascara như một lớp film mỏng bảo vệ nên không làm nặng mi, có thể tẩy dễ dàng với nước ấm.

★Thành phần dưỡng ẩm: Dầu ARGANIA SPINOSA nguyên chất, tinh chất hoa hồng hybrid tea.

★Bao gồm Biotinoyl Tripeptide1, Panthenol làm khỏe và giữ mi cong lâu. Bảo vệ mi khỏi những tổn thương từ makeup và quá trình làm sạch, bảo vệ mi khỏi những tác hại từ ngoài.

## No.1801 Black Standard

Màu đen chân chính, sắc nét. Màu đen đậm làm mí mắt to hơn, cho makeup mắt đẹp và sắc nét hơn.

## No.1802 Blue Violet

Màu sắc tinh tế có thể làm thay đổi diện mạo của bạn tùy thuộc vào các góc độ ánh sáng khác nhau. Màu xanh mà giám đốc thương hiệu Watanabe Sabro đã rất tâm huyết sáng tạo. Tông xanh thanh lịch làm da bạn trông đẹp và sáng hơn, tạo ra một đôi mắt mạnh mẽ như làn sương và ánh sáng.

## Cách sử dụng

1. Mở nắp mascara, tránh để dung dịch dính quá nhiều vào chổi mascara.
2. Sử dụng phần phía trong đoạn curve của mascara, lựa theo độ cong của hình dáng mắt và chuốt sát chân mi theo hướng ấn lên trên, giúp mi được đẩy lên. Khi đó, giữ một lúc ở chân mi và tiếp tục chuốt.
3. Sau khi chuốt xong một lần, đợi một chút cho sản phẩm khô, tiếp tục chuốt thêm lớp giúp mi cong lên tự nhiên, làm mi dày hơn. Những người muốn mi thêm dày, hãy chuốt thêm nhiều lần cho đến khi đạt được độ dày và cong mong muốn.
4. Với những người mi ngắn, sử dụng phần đầu chổi để chuốt hướng lên trên đi từ chân mi, cách làm tương tự như ở bước 3.
5. Khi chuốt mi dưới, mắt nhìn to hơn. Khi đó, nhìn gương ở góc hướng lên trên so với gương sẽ giúp mi nhìn lên, dễ thao tác hơn

## Thành phần:

### 【black standard】

Water (Acrylate / ethylhexyl acrylate) copolymer, sáp ong, ô xít sắt, BG, sáp carnauba, stearic acid, (HDI / trimethylol hexyl lactone) crosspolymer, TEA, silica, dầu argania spinosa nguyên chất, tinh chất hybrid rose, panthenol, biotinotriptide-1, PVP, diphenylsiloxyphenyl trimethicone, sorbitan stearate, palmitic acid, lauroyl glutamate (phytosteryl / octyldodecyl), vaseline, dimethicone, polysorbate 60, myristic acid, laureth-21, ethylhexyl glycerin, phenoxyethanol, methyl paraben, PET, tocopherol, hydroxyethyl cellulose, glycerin.

### 【blueviolet】

Water, (acrylics / ethylhexyl acrylate) copolymer, sáp ong, BG, carnauba wax, gunjow, stearic acid, talc, (HDI / trimethylol hexyl lactone) crosspolymer, TEA, silica, dầu argania spinosa nguyên chất, tinh chất hybrid rose, Panthenol, biotinotriptide-1, PVP, diphenylsiloxyphenyl trimethicone, sorbitan stearate, palmitic acid, lauroyl glutamic acid di (phytosteryl / octyldodecyl), hydroxide Al, dimethicone, polysorbate 60, myristic acid, vaseline, Laureth-21, red 226, ethyl hexyl glycerin, phenoxyethanol, methyl paraben, PET, tocopherol, hydroxyethyl cellulose, glycerin, mica, titanium oxide

## Chú ý:

★Khi gặp những vấn đề bất thường với da, hãy chú ý cẩn thận khi sử dụng.

Khi mỹ phẩm không hợp với da, hãy dừng sử dụng ở những trường hợp sau.

Nếu cứ tiếp tục sử dụng có thể gây ra tình trạng xấu, trong trường hợp này bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để xin lời khuyên.

(1) Khi sử dụng thấy da bị có những dấu hiệu bất thường như: mẩn đỏ, ngứa, sưng tấy, kích ứng,

(2) Sau khi sử dụng da gặp phải những trường hợp như dưới đây khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng

★Không sử dụng ở những vùng da có dấu hiệu bất thường như vết thương, vết sưng

★Để xa tầm tay của trẻ em

★Không để ở những nơi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, tránh ánh nắng trực tiếp

★Trường hợp sản phẩm dính vào mắt, hãy rửa kỹ với nước ở nhiệt độ thường hoặc nước ấm

★Sau khi sử dụng nhớ đóng nắp sản phẩm



SakuraDream  
CO.,LTD.